



## News Feed

### รายงานพิเศษ...NDR หุ่นนำจับตามอง!!!

🕒 21 เม.ย. 2564 🕒 16:28:30



สำนักข่าวหุ่นอินไซด์ (21 เมษายน 2564)-เมื่อพูดถึง บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR หลายคนก็จะนึกถึงยางรถจักรยานยนต์ภายใต้ตราสินค้าว่า N.D.Rubber ขึ้นมาอย่างทันที แต่หากใครยังไม่รู้จัก NDR วันนี้เรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันเลย...NDR ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์เกือบ 30 ปี ทำให้กับบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เป็นอย่างดี

หากพิจารณาดูการเติบโตแล้วจะเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินชา" กรรมการผู้จัดการ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจในการเข้าลงทุนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ มีโอกาสจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความยั่งยืน สอดคล้องกับผลงานที่ผ่านมาเมื่อปี 2561 ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ FKRRMM ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางในและยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศ มาเลเซีย ซึ่งนี่เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในแนวทางของ NDR ได้เป็นอย่างดี

และล่าสุดบริษัทฯ มีแผนเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 346,891,514 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต...ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และพร้อมที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่เล็งเห็นว่ามีแนวโน้มและศักยภาพที่ดีได้อย่างทันทางที่ โดยไม่ต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง จึงไม่ทำให้เสียโอกาสหากเจอธุรกิจที่ต้องตาโดนใจขึ้นมา...

การเลือกเข้าลงทุนในธุรกิจใดของ NDR รอบนี้ ยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง ซึ่งในสายตาของผู้บริหารยังคงโฟกัสกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความชำนาญและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสนใจธุรกิจอนาคตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ (New S-Curve)...ซึ่งบทสรุปของการลงทุนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเร็วๆ นี้ คงได้เห็นความชัดเจนมากขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการทำให้ NDR เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเราย้อนดูผลประกอบการในปี 2563 พบว่า NDR เติบโตได้อย่างโดดเด่น ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 โดยบริษัทฯ สามารถพลิกมาเป็นกำไรอยู่ที่ 45.21 ล้านบาท พุ่งทะยานกว่า 327.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 19.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและการลดต้นทุนในการผลิตเป็นสำคัญ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 23.82% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.80%

ด้านมุมมองของนักวิเคราะห์จาก บล. หยวนต้าให้ความเห็นถึง NDR ว่า เป็นหุ้นที่มี 4 ปัจจัยหนุนคือ 1. ผลประกอบการไตรมาส 1/64 มีแนวโน้มโต 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง 3. อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ 4. Valuation ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต...กลยุทธ์การลงทุนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า แนะนำซื้อเก็งกำไร

NDR หุ้นไอซีเอ็มที่ดีแล้วเป็นอะไรที่น่าจับตามองอีกหนึ่งบริษัท และสองอนาคตแล้วดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียว.....